

Pag-aaral ng Bibliya

Aralin para sa Marso 22

Isang Pagkakaisa kay Cristo Jesus

***Pangunahing Talata: "Walang Hudyo o Griyego,
walang alipin o malaya, walang lalaki o babae;
sapagkat kayong lahat ay iisa kay Cristo
Jesus."
Galacia 3:28***

***Piniling Kasulatan:
Galacia 3:24-29***

Nang unang ipadala ni Jesus ang kaniyang mga alagad upang ipangaral ang kaharian ng langit, inutusan silang pumunta lamang sa "nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel." (Mateo 10:5-7). Ito ay naaayon sa katotohanang ang Israel pa rin ang bayan ng tipan ng Diyos, bagaman malapit nang magbago iyon. Sa Piniling Kasulatan ngayong araw, ipinaliwanag ni Pablo kung ano ang dapat sana'y naunawaan ng mga Israelita na naghahanap ng patnubay sa pamamagitan ng kaayusan ng Tipan ng Kautusan: "Ang kautusan ang ating tagapagturo na magdala sa atin kay Cristo, upang tayo'y mapawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit nang dumating na ang pananampalataya, ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo." Galacia 3:24,25

Ang Susi na Talata ngayong araw ay ang pahayag ni Pablo na ang lahat ng pagkakaiba na dati'y umiiral sa ilalim ng Kautusang Mosaiko ay pinawalang-bisa

na, sapagkat namatay si Jesus bilang pantubos na bayad "para sa lahat." (1 Timoteo 2:5,6). Dahil dito, ang lahat ng may "mga tainga upang makinig" ay maaaring lumapit kay Cristo. (Marcos 4:9). Ang katayuan ng isang Kristiyano sa paningin ng Diyos ay ngayon bilang isang Bagong Nilikha. (2 Corinto 5:17). Ang Ebanghelyo ay malaya para sa lahat, at ang katayuan ng isang tao sa paningin ng Diyos ay magiging bilang isang miyembro ng Kristo: "Kung kayo ay pag-aari ni Cristo, kayo nga ay tunay na mga inapo ni Abraham, at mga tagapagmana bilang katuparan ng pangako." Galacia 3:29

Hindi dapat isipin ng mga Hudyo na ang biyayang ipinagkaloob sa kanilang bansa noon ay magbibigay sa kanila ng pribilehiyadong katayuan sa kapatirang Kristiyano. Gayundin, hindi dapat isipin ng mga Hentil na dahil ang mga Hudyo, bilang isang bansa, ay pinutol mula sa dating biyaya sa ilalim ng Tipan ng Batas, sila naman ay hindi papaboran bilang mga indibidwal sa paningin ng Panginoon. Dapat nilang malaman na mula noon ay hindi na papansinin ng Diyos ang kanilang likas na pagkakaiba sa lahi at gagantimpalaan Niya ang bawat isa, Hudyo man o Hentil, ayon sa kanilang katapatan bilang kasapi ng iisang "katawan ni Cristo." 1 Corinto 12:12,13

Ang kaugalian ng pagkakaroon ng mga alipin ay isang reguladong institusyon sa Israel at ipinagpapatuloy pa rin noong panahon ni Pablo. Hindi niya sinasabi na ang alipin na naging miyembro ng katawan ni Cristo ay malaya nang balewalain ang kagustuhan ng kanyang panginoon. Sa halip, sinasabi niya na maaaring pagpalain ng Panginoon ang alipin na parang siya ay isang "malayang tao" kay Cristo. (1 Corinto 7:21,22). Sa

ilang aspekto, ang katayuan ng alipin ay maaaring mas kanais-nais para sa pagkamit ng pagpapakumbaba ng pagkatao na kinakailangan upang magkaroon ng bahagi sa makalangit na kaharian kaysa sa katayuan ng isang panginoon. Gayunpaman, dapat malaman ng alipin na hindi pinapansin ng Panginoon ang kanyang makamundong katayuan pagdating sa kanyang makalangit na pag-asa.

Bagaman ang mga babaeng Hudyo ay madalas na may mas malaking kalayaan kaysa sa mga babae sa ibang sinaunang kultura, nililimitahan sila ng mga patriyarkal na batas ng Israel pangunahin sa larangan ng tahanan, na may pananagutan sa pag-aaruga at buhay-pamilya. Hindi sila pinapayagang maglingkod bilang pari, at maliban sa ilang kapansin-pansing e , limitado ang kanilang pagpasok sa Templo. Ngayon ay ipinapahayag ni Pablo na ang mga batas na ito na patriyarkal ay hindi na naaangkop sa "mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo." Galacia 3:26

Nalulugod kami na magkaroon ng pribilehiyo na ibahagi ang Ebanghelyo sa lahat. Maging tapat tayo sa dakilang utos ni Jesus na ipangaral ang "ebanghelyo ng kaharian" bilang saksi sa buong mundo. Mateo 24:14